



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 2 สิงหาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: เผยผลสำรวจใช้กระเทียมไทย-จีน ผ่านมุมมอง....	แนวหน้า
2. คอลัมน์: เมืองไทย 360 องศา: นักการเมืองเคลื่อนไหวคึกคัก....	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
3. 'ยุทธพงศ์'โต้'วีระกร'หยุดป้อง ปมแก้มติกรมธ.'ค่าโง่ทางด่วน'	มติชน
4. คอลัมน์: พาราสาвањеถึ	ข่าวหุ้น
5. กฟก. เผยอนุมัติงบ 855 หนุนฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพเกษตร 10,454โครงการ	'ไทยโพสต์
6. คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: ยังไม่ติดกระดุมเสื่อ	แนวหน้า
7. หนุนถอดบทเรียนแก้ดินเค็ม	แนวหน้า
8. Land officials to face lawsuit	บางกอกโพสต์
9. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ดัน อ.ต.ก.	'ไทยรัฐ
10. Social Focus: สภาฯชุมชนตำบลขงรัฐสงปัญหาลดเหลื่อมล้ำ	แซร์แมนรีวิว
11. 'เฉลิมชัย'เล็งถกร่วม'ทูตเกษตร-พาณิชย์'	กรุงเทพธุรกิจ
12. เตรียมรับมือวิกฤติฤดูฝนแล้ง	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตรกร: ยังไม่ติดกระดุมเสี้ยว

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13976 หน้า : 8 (ล่าง)

เผยแพร่สำรวจใช้กระเทียมไทย-จีน ผ่านมุมมองผู้ประกอบการ3จว.เหนือ



รายงานพิเศษ



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ศึกษาความต้องการใช้กระเทียมของผู้ประกอบการภาคเหนือ เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการกระเทียมที่เหมาะสม ให้ผลผลิตและคุณภาพสอดคล้องความต้องการใช้นางอัญญา ตราโซ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) ได้ศึกษาเรื่อง “ความต้องการใช้ระหว่างกระเทียมไทยและกระเทียมจีน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน และลำพูน” โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 3 จังหวัด 16 ราย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการในภาคเหนือ 94% จะรับซื้อกระเทียมไทย และผู้ประกอบการ 6% รับซื้อกระเทียมจีน โดยการรับซื้อกระเทียมไทย จะรับซื้อเป็นกระเทียมแห้ง 55% เพื่อนำมาแกะกลีบและส่งต่อไปยังผู้รวบรวมรายใหญ่ทางภาคกลาง ศูนย์กระจายสินค้าของห้างสรรพสินค้า ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง สำหรับจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อแปรรูปต่อไป อีก 45% รับซื้อเป็นกระเทียมสดเพื่อจำหน่ายต่อ และบางส่วนนำไปทำพันธุ์รวมทั้งส่งอุตสาหกรรมกระเทียมดอง

ขณะที่กระเทียมจีน ผู้ประกอบการในภาคเหนือ จะรับซื้อและจำหน่ายเป็นกระเทียมแห้งอย่างเดียวทั้งหมด โดยผ่านตัวแทนผู้ค้าชาวจีนซึ่งจะส่งกระเทียมมาจากภาคกลาง อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามความคิดเห็น ผู้ประกอบการภาคเหนือมีความเห็นว่า ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเลือกซื้อกระเทียมจีนมากขึ้น เนื่องจากกระเทียมจีนมีการนำเข้ามาในรูปแบบตัดลอนหรือหัวเดี่ยว และกลีบง่าย ส่วนกระเทียมไทยจะนำมาขายในลักษณะมัดจุกแบบไม่ได้ตัดแต่ ผู้ใช้ต้องจ้างแรงงานตัดลอนและแกะกลีบ ส่งผลให้ต้นทุนของกิจการสูงขึ้น และก่อให้เกิดขยะในสถานประกอบการเพิ่ม

ด้านนายรัชชัย เตชะเชษฐ ผู้อำนวยการ สศท.1 กล่าวเสริมว่า จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถึงความต้องการใช้ระหว่างกระเทียมไทยและกระเทียมจีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน โดยร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประมาณ 40 ราย ประกอบด้วย ตัวแทนเกษตรกรจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน ตัวแทนผู้ค้าและวิสาหกิจชุมชนผู้รวบรวมกระเทียมในพื้นที่ ตัวแทนร้านอาหาร/ภัตตาคาร และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระเทียมจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะวินเพลส จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมหาแนวทางบริหารจัดการกระเทียมที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผลผลิตกระเทียมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการไทย

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านคุณภาพผลผลิต เกษตรกรควรพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อแก้ปัญหากลิ่นฝ่อและให้สามารถเก็บไว้ใช้ได้ยาวนาน โดยใช้ปุ๋ยเคมี ในปริมาณที่เหมาะสมและเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพกระเทียม ส่วนในระยะต่อไปควรปรับเปลี่ยนมาผลิตกระเทียม GAP และพัฒนาไปสู่กระเทียมอินทรีย์ เนื่องจากมีตลาดรองรับแน่นอนและมีราคาสูง อีกทั้งผู้ประกอบการร้านอาหาร อินดีสนับสนุนเพิ่มปริมาณการรับซื้อกระเทียมไทยมากขึ้น หากผลผลิตกระเทียมมีคุณภาพดี ด้านความต้องการ ควรสำรวจความต้องการใช้กระเทียมแต่ละประเภทของผู้ประกอบการ พร้อมกับสำรวจพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมกับการ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอแลมน์: เลาะรั้วเกษตร: ยังไม่ติดกระดุมเสี้ยว

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13976 หน้า : 8 (ล่าง)

ปลูกกระเทียมในแต่ละประเภท และอาจมีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกร ให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อดีกระเทียมไทยควบคู่กับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะโรงแรมและร้านอาหารต่างๆ และ ด้านการนำเข้า ภาครัฐต้องควบคุมการนำเข้าทั้งกระเทียมพันธุ์และกระเทียม บริโภคอย่างจริงจัง และเข้มงวดการส่งออกกระเทียมพันธุ์ของไทย เพื่ออนุรักษ์กระเทียมไทยให้เป็นเอกลักษณ์

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กระเทียมไทย มีแหล่งปลูกสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือ โดยในปี 2561 พื้นที่เพาะปลูก 3 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน) รวม 61,183 ไร่ (71% ของพื้นที่ปลูกกระเทียมทั้งประเทศ) ให้ผลผลิตรวม 71,547 ตัน (79% ของผลผลิตทั้งประเทศ) โดยผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม นอกจากกระเทียมจะเป็นพืชอาหารที่สำคัญและมีคุณสมบัติด้านยา รักษาโรคแล้ว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมาโดยตลอด ดังนั้น ภาครัฐ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ นอกเหนือจากบทบาทผู้ปลูก เพื่อจะได้วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดได้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตโดยขายแบบมัดจุกตัดแต่งแทนการขายเหมายกสวน และสร้างความตระหนักให้แก่เกษตรกร ได้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้และพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูลการผลิตการตลาดของกระเทียมในพื้นที่ภาคเหนือ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5312-1318-19 หรือ อีเมล zone1@oae.go.th



เมืองไทย 360°

นักการเมืองเคลื่อนไหวคึกคัก พร้อมรับเลือกตั้ง24ชม.

แม้ว่าในเวลาไม่กี่ชั่วโมงการรณรงค์แล้วยังไม่สัญญาณใดๆ ว่า จะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ในอนาคตอันใกล้ แต่ขณะเดียวกัน กลับเริ่มพบเห็นความเคลื่อนไหวของพวกนักการเมืองกันอย่างคึกคักมากขึ้น เหมือนกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งไว้ตลอดเวลา ยิ่ง ยิ่งยั้งเงินเลยทีเดียว

ก่อนหน้านี้มี “เสี่ยลาว” พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ที่ดีกรีเคยเป็นถึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นหัวหน้าทีมคัดเลือกว่าผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ใน จังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร์ ก็เพิ่งย้ายเข้าสังกัดพรรคพลังประชาชน

แม้ว่าเป็นการย้ายพรรคในช่วงหลังเลือกตั้ง อาจจะไม่มีการเสื่อ สานัก อีกทั้งเจ้าตัวก็เป็นประเภทนักการเมืองภูธร ยังไม่ค่อยมีชื่อชั้นในเวที ระดับชาติเท่าใดนัก แต่เมื่อพิจารณาจากแบ็กกราวนด์ในพื้นที่เขตอีสานใต้ สำหรับ “เสี่ยลาว” คนนี้ก็ถือว่าพอตัวเหมือนกัน

ขณะเดียวกัน การย้ายพรรคของพวกนักการเมืองโดยเฉพาะกรณี ของ พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รายนี้ จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ แต่ใน การการเมืองถือว่าน่าจับตา เพราะอย่างน้อยคนพวกนี้ถือว่าเป็น “นกขี้” รับ รู้ถึงกลไกทางการเมือง สามารถจับสัญญาณบางอย่างได้ดี

สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวย้ายพรรคคยล่าสุดที่ยืนยันออกมาอีก รายก็คือ “จงชัย เทียงธรรม” ที่ย้ายจากพรรคภูมิใจไทย เพื่อกลับบ้าน เดิมคือ ชาติไทยพัฒนา ในพื้นที่สุพรรณบุรี เป็นการสิ้นสุดการย้ายถิ่น ด้วยเวลาไม่นานนัก และถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในสี่สี่ใหม่ และที่ สำคัญ ยังทำให้มี “อาการบาดเจ็บ” ด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ก็อย่างที่รับรู้กันก็คือ มีการ “ปั่นเกลียว” กันภายในเขตเลือกตั้งใน สุพรรณบุรี จากเรื่องของการหาทางเมืองที่แย่งกันลงสมัครเลือกตั้ง จน ทำให้ต้องแตกหักแบบทางใครทางมันกับ ประวัตร โพธิ์สุธน แต่เมื่อผล การเลือกตั้งปรากฏว่า ฝ่ายจงชัย พ่ายแพ้ แต่ขณะเดียวกัน มันก็ทำให้ บาดเจ็บเสียหายกันทั้งสองฝ่าย นั่นคือ เกิดอาการ “อ่อนแอ” กันทั้งคู่ และ ยังส่งผลกระทบไปถึงพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ลดขนาดลงมาเป็นพรรคขนาด เล็กอย่างขยับเขยื้อน และอาจเป็นแบบนี้อย่างถาวรก็เป็นได้ หากไม่มีการ เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากความเคลื่อนไหวของพวกนักการเมือง ดังกล่าวที่มีการย้ายพรรคกันตั้งแต่ไม่กี่วันมานี้ โดยเฉพาะเกิดขึ้นหลังการ เลือกตั้งเพียงไม่นาน แต่มันก็พอจับสัญญาณบางอย่างได้ดีเหมือนกันว่า การเลือกตั้งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสำหรับบางคนก็ต้องรีบดำเนิน การให้ลงตัวเสียก่อน เพื่อรับประกันความเสี่ยงในภายหลัง

ขณะเดียวกัน สำหรับข้อมูลทางกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ก็คือต้อง เป็นสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 90 วันถึงจะมีสิทธิ์ลงสมัคร ส.ส.ได้ จะด้วย สาเหตุหนึ่งหรือเปล่า ที่ทำให้บางคนย้ายพรรค หรือหาสังกัดใหม่รองรับไว้ล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ ไม่เว้นแม้กระทั่ง “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงที่มีการยืนยันว่า สมัครเป็นสมาชิกพรรค



จงชัย เทียงธรรม



พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

ด้วยเหตุผลที่มีความเสี่ยงแบบนี้แหละ มันถึงต้องเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะพวกนักการเมือง ที่ต้องย้ายพรรคหาความลงตัวเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงทั้งในเรื่องกระแส และความได้เปรียบในสนามเลือกตั้งมากที่สุด อีกทั้งต้องปลดล็อกเงื่อนไขสมาชิกพรรค 90 วันที่ต้องเริ่มนับกันตั้งแต่ตอนนี้ ทำให้เชื่อว่านับจากนี้ จะเห็นการเคลื่อนไหว ที่คึกคักมากขึ้น

พลังประชาชน เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าอีกไม่นาน “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็จะมีสมัครเป็นสมาชิกพรรคตามมาแน่นอน

สำหรับกรณีของ “ลุงป้อม” กับ “ลุงตุ๋” นั้น แม้ว่า สำหรับรายหลัง ในเวลานี้ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรค แต่มั่นใจว่าต้องเป็นสมาชิกแน่นอน เพราะเจ้าตัวได้ส่งสัญญาณชัดเจนมาแล้วก่อนหน้านี้ นั่นคือ เพื่อบรรลุภารกิจหัวหน้าพรรคพลังประชาชน เพื่อนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า แบบเต็มตัว ซึ่งน่าจับตาในช่วงการประชุมพรรคคราวต่อไป ก็อาจมีการสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ได้

อย่างที่รับรู้กันว่า แม้เวลานี้ยังไม่สัญญาณเลือกตั้งใหม่ แต่ในเมื่อ เป็นรัฐบาลผสมก็เกือบบีบพรรค มีเสียง “ปรี่มน้ำ” แบบนี้ โอกาสพลาดก็มีสูงไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อมีกฎหมายสำคัญเข้าสภา อย่างเช่น ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 ที่กำหนดจะเข้าสภาในเดือน ตุลาคมนี้ มันก็มีความเสี่ยง เพราะหากเสียงไม่พอ อาจจะด้วยความเสี่ยงกัน ไม่อยู่ เพราะมีหลายพรรค หรือมีรายการตุกติก มันก็อาจถูกคว่ำ และนั่นคือ ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ มันก็ย่อมเกิดขึ้นได้เหมือนกัน

ด้วยเหตุผลที่มีความเสี่ยงแบบนี้แหละ มันถึงต้องเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะพวกนักการเมืองที่ต้องย้ายพรรคหาความลงตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยง ทั้งในเรื่องกระแส และความได้เปรียบใน สนามเลือกตั้งมากที่สุด อีกทั้งต้องปลดล็อกเงื่อนไข สมาชิกพรรค 90 วัน ที่ต้องเริ่มนับกันตั้งแต่ตอนนี้ ทำให้เชื่อว่านับจากนี้ จะเห็นการเคลื่อนไหว ที่คึกคักมากขึ้น !!

'ยุทธพงศ์'โต้'วีระกร'หยุดป้อง ปมแก้มติกมธ.'ค่าโง่ทางด่วน'

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่รัฐสภา (เกียกกาย) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาการขยายสัญญาสัมปทาน ทางด่วนและรถไฟฟ้า สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ตามที่นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะ กมธ.วิสามัญทางด่วน ได้กล่าว ถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่าง นพ.ระวี มาศฉมาดล รองประธาน กมธ.วิสามัญทางด่วน และตน ในเรื่องการแก้ไขมติที่ประชุมฯ และแก้ไขรายงานการประชุมฯ โดยผลการ ว่า เรื่องนี้ไม่มีสาระสำคัญอะไรเลย บอกว่าเป็นแค่ลำดับขั้นตอนก่อน-หลังในการเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและชี้แจง ไม่ควร เป็นเรื่องใหญ่โตถึงขั้นฟ้องร้องให้ติดคุกติด ตะรางกันนั้น

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า ขอดตอบโต้นายวีระ กรว่า นายวีระกรอาจจะไม่แม่นยำในระเบียบ และข้อกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้เป็น ส.ส.มา ลิบกว่าปี แต่ตนเป็น ส.ส.ต่อเนื่องมาหลาย สมัย เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์และเคยเป็นประธาน กมธ.พาณิชย์มาแล้ว จึงแม่นยำกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับการประชุม กมธ.เป็นอย่างดี ว่า การทำหน้าที่ กมธ.ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

"ข้อเท็จจริงคือในการประชุมครั้งที่ 1 ของคณะ กมธ.ที่ประชุมมีมติให้เชิญหน่วย งานที่สำคัญจำนวน 5 หน่วยมาชี้แจงในวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา คือ 1.สหภาพแรงงาน รัฐบาลวิสาหกิจ กทพ. 2.ประธานบอร์ด กทพ. 3.ผู้

ว่าการ กทพ. 4.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า กรุงเทพมหานคร จำกัด หรือ BEM และ 5.ที่ปรึกษา โครงการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมา นพ.ระวี และพวก ได้ไปร่วมกัน แก้ไขเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุม กมธ.โดย ผลการ ดังนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สพ. 0017.04/74 ลงวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้ไปเปลี่ยนแปลงดังนี้ คือตัดทิ้งไป 2 หน่วยงาน" นายยุทธพงศ์กล่าว

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า จากนั้นแก้ไขใหม่ เป็นประชุม 2 วัน คือวันที่ 23 กรกฎาคมที่ ผ่านมา เชิญ 1.สหภาพรัฐวิสาหกิจ กทพ. วันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา เชิญ 1.ประธาน บอร์ด กทพ. 2.ผู้ว่าการ กทพ. มาชี้แจง ปัญหาข้อกฎหมาย คือ 1.เปลี่ยนแปลงมติที่ ประชุมโดยไม่ชอบฯ 2.เปลี่ยนวันประชุมไม่ใช่ แค่การเรียงลำดับ 3.การตัดทิ้ง 2.หน่วยงาน ที่สำคัญ คือบริษัท BEM และมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / ซึ่งบริษัท BEM ที่ นพ.ระวีไป กล่าวหาว่ากำลังจะรวยเป็นแสนๆ ล้านบาท จากการต่อสัมปทานครั้งนี้ แต่กลับไปเอา ออก ไม่ยอมเรียกมาให้คณะ กมธ.สอบสวน ข้อเท็จจริง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อ ถือ ความโปร่งใสของการทำงานของคุณะ กมธ.เป็นอย่างยิ่ง ขอเรียกร้องให้นายวีระกร ในฐานะประธานคณะ กมธ.วิสามัญทางด่วน ทำงานอย่างตรงไปตรงมา อย่าได้ออกมาปกป้อง นพ.ระวี เพราะเป็นเพื่อนสมัยเรียนที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาด้วยกัน และ ขอให้เอาผลประโยชน์ของประชาชนและ ประเทศชาติมาก่อน

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6265

Col.Inch: 61.82 Ad Value: 52,547

คอลัมน์: พาราสาвање

หน้า: 13(กลาง)

PRValue (x3): 157,641

ศิลปิน: ชาว-ดำ



☆☆ ออกมาปฏิเสธกันหน้าสลอนสำหรับแกนนำพรรคพลังประชารัฐ ต่อกรณีการย้ายมาชบของ “เสี่ยลาว” พรรคกิจ เจริญประเสริฐ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุคยิ่งลักษณ์จากพรรคเพื่อไทย ไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีความใด ๆ ไม่มีการใช้เรื่องดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือต่อรองแต่อย่างใด สงสัยคงจะลืมกันไปว่ายุคของรัฐบาลเผด็จการคสช.มีการตอกย้ำเรื่องคดีความของพรรคคนใหญ่อยู่บ่อยครั้ง และล่าสุดในการแถลงนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ยังตอกย้ำในประเด็นดังกล่าว

☆☆ โดยผู้นำเผด็จการสืบทอดอำนาจ ประกาศในที่ประชุมรัฐสภาชัดเจน “วันนี้ไม่อยากก้าวล่วงใคร เพราะมีคดีค้างอยู่กว่าพันคดี เตรียมตัวไว้แล้วกัน เรื่องอะไรไม่รู้” เป็นเหมือนคำขู่ที่เตือนฝ่ายค้านระวังให้ดีกับการอภิปรายโจมตีตัวเอง แต่ในอีกด้านถ้าหากนำมาพิจารณาควบคู่กับข้อครหาเรื่องพรรคสืบทอดอำนาจใช้คดีความไปกดดันหรือต่อรองให้นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเข้าร่วมกับตัวเองตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง จนกระทั่งมาถึงกรณีล่าสุด มีแนวโน้มที่คนจำนวนไม่น้อยจะเชื่อเช่นนั้น

☆☆ หรืออาจเรียกได้ว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ไม่ต่างกับกรณีของบรรดาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกเล่นงานด้วยมาตรา 44 และเพิ่งมาคลายล็อกให้ก่อนประชาชนจะหย่อนบัตร นั้นย่อมสะท้อนกระบวนการคิดและการกระทำได้เป็นอย่างดีว่าหวังผลเช่นไร หลังจากที่รัฐธรรมนูญตีไซ้เข้ามาเพื่อพวกเราทำให้ก้าวมาสืบทอดอำนาจได้ทั้งที่ไม่ชนะเลือกตั้ง เป้าหมายต่อไปของพรรคของคณะเผด็จการก็คือ การบูรณมรดกหวัดหวัดท้องถิ่น เป้าแรกคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

☆☆ เปิดตัวกันไปแล้วในภาคใต้เริ่มต้นที่จังหวัดสงขลา โดย พันเอกสุชาติ จันทร์โชติกุล ผู้ก่อตั้งพรรคและผู้ประสานงานพรรคพลังประชารัฐภาคใต้ ประกาศลงชิงชัย

เก้าอี้นายกอบจ.สงขลา ถึงกับอ้างว่าปฏิเสธเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะตั้งใจจะลุยงานท้องถิ่นเต็มตัว ไม่เพียงเท่านั้นยังมีพาดพิงไปถึงคู่แข่งสำคัญอย่างประชาธิปัตย์ด้วย โดยอ้างว่าได้คุยกับนิพนธ์ บุญญามณี อดีตนายกอบจ.คนเดิมที่วันนี้ไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกับ ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยคมนาคม ในทำนองขอเปิดทางให้ตัวเอง

☆☆ ด้วยเหตุผลที่ว่าในจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์มีรัฐมนตรี 2 คนแล้ว ตำแหน่งนายกอบจ.ขอให้พรรคพลังประชารัฐบ้าง งานนี้ถ้าถามถึงการตัดสินใจของสองคนนิพนธ์คงไม่หลีกทาง แต่ถาวรในฐานะอดีตแกนนำกปปส.และเป็นตัวตั้งตัวตีที่เสนอให้พรรคเก่าแก่เข้าร่วมรัฐบาลสืบทอดอำนาจตั้งแต่ต้น คงพร้อมที่จะหลีกทางให้ด้วยความเต็มใจ อย่างไรก็ตาม มันคงไม่ได้ง่ายอย่างนั้น เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นจะถือเป็นการวัดกำลังความนิยมที่มีต่อพรรคพระแม่มารมีบิรมายผมอีกครั้ง

☆☆ หลังจากการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่กทม.พ่ายแพ้ราบคาบ ขณะที่ภาคใต้ก็เสียเก้าอี้ให้กับคนของพรรคสืบทอดอำนาจไปจำนวนไม่น้อย ดังนั้น เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นในสองพื้นที่ดังกล่าวจึงอาจจะบอกได้ว่า เป็นการช่วงชิงกันอย่างเข้มข้นของสองพรรคดังว่า โดยมีตัวสอดแทรกที่สำคัญคือผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่และภูมิใจไทย ซึ่งในสนามกทม.กรณีผู้ว่า เมืองหลวงนั้น ก็มีชาวเลตลอดมาตั้งแต่โกโหว่พรรคเก่าแก่จะยอมถอยให้พลังประชารัฐ

☆☆ แต่คงเป็นแค่ข่าวโคมลอย เพราะถ้ายอมถอยจริง ก็เท่ากับว่าพรรคเก่าแก่ยอมทิ้งฐานเสียงสำคัญของตัวเองซึ่งคงไม่ใช่แน่ ไม่เพียงแต่จะแสดงท่าทีว่าไม่มีการเกียติเยะกัน ยังมีข่าวถึงขั้นที่ว่าประชาธิปัตย์จะวางเดิมพันสูงด้วยการส่ง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาลุยสนามผู้ว่าฯ กทม.ด้วยตนเอง ถือเป็นการตัดไม้ข่มนามคู่แข่งไปในตัว ทั้งนี้พรรคสืบทอดอำนาจก็คงสู้ยิบตา เห็นได้จากการวางตัวรัฐมนตรีในรัฐบาลและการใช้คนของพรรคคู่แข่งที่มาสวมมิภักดิ์ร่วมเดินเกมในการบริหารงานภายในศาลาว่าการเสาชิงช้าในปัจจุบัน

☆☆ ยังคงมีเสียงวิจารณ์ต่อเนื่องกับการที่ผู้นำสืบทอดอำนาจรวบงานด้านความมั่นคงมาไว้ในมือ กักตุนดูแลทั้งทหาร ตำรวจและดีเอสไอ ทั้งที่ความจริงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เพราะคงจะใจหายไม่น้อยกับการที่เสียอำนาจเด็ดขาดอย่างมาตรา

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6265

หน้า: 13(กลาง)

Col.Inch: 61.82 Ad Value: 52,547

PRValue (x3): 157,641

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: พาราสาвање

44 ไป ดังนั้น การที่กุ่มบังเหียนหน่วยงานเหล่านี้ จึงทำให้ เชื่อได้ว่าจะสามารถสั่งการ ควบคุม ให้ทุกอย่างดำเนินไป ในทิศทางที่ตัวเองต้องการ เห็นได้จากการประกาศกระชับ อำนาจในกรณีไฟแดงตั้งโยกย้าย

☆☆ รู้กันดีอยู่แล้วว่า ในส่วนของทหารตามพระ ราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมนั้นฝ่าย การเมืองจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งย่ามกับการแต่งตั้งโยกย้าย ได้ ตำแหน่งสำคัญต้องเป็นเรื่องที่ผ่านการเสนอโดยกองทัพ และมาเคาะกันในชั้นของคณะกรรมการพิจารณา แต่ท่าน ผู้นำก็บอกว่าตัวเองจะต้องกลั่นกรองรายชื่อเหล่านั้น นี่ก็ เป็นการแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่วางกลไกกันไว้นั้นเอื้อต่อการ สืบทอดอำนาจมากน้อยเพียงใด

☆☆ พอจะเข้าใจได้ ยิ่งได้เห็นท่าทีของผบ.เหล่าทัพ บางคน และมองไปยังสายสัมพันธ์ของผู้นำเหล่าทัพบาง ราย ล้วนแล้วแต่เป็นความเกี่ยวพันทั้งในแง่ของสาย การบังคับบัญชา ความผูกพันระหว่างรุ่น ที่สำคัญคือ การสืบสายสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ อย่างไรก็ตาม การเมืองที่เดินกันในรอบบอโดยไร้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ดัชนีชี้วัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีใครอุ้มสมหรือหนุนหลัง ถ้า ไรซึ่งผลงานและความเดือดร้อนของประชาชนหนักหน่วง รุนแรง กระแสกดดันย่อมมีโอกาที่จะทวีความรุนแรง ขึ้นได้ทุกเมื่อ

☆☆ เช่นเดียวกับการไปคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ว่าท่านผู้นำจะมีเจตนาอย่างไร แต่หัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะมานั่งหัวโต๊ะ สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือการ บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากกว่า หากยังเกิด เครื่องหมายคำถามต่อการทำงานขององค์กรสีกากี้ บิ๊กตู ไปชี้นิ้วให้ชายหันขวาหันก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา ที่สำคัญยุคของเผด็จการอำนาจเด็ดขาดยังปฏิรูปองค์กร แห่งนี้ไม่ได้

☆☆ อีกเรื่องที่สังคมกังขา คือ การกล่าวคำถวายสัตย์ ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 161 ของท่าน ผู้นำ เป็นประเด็นที่น่าคิด เพราะหากไม่มีปัญหาคนอย่าง วิษณุ เครืองาม จะอธิบายได้แบบจะฉาน แต่วันนี้กับยืน กระต่ายขาเดียวว่าไม่ตอบ พร้อมกับคำพูดปริศนา “แล้ว วันหนึ่งจะรู้เองว่าทำไมถึงไม่ควรพูด” แทนที่จะจบยั้งทำให้ คนต้องค้นหาคำตอบกันเข้าไปอีก รอดูกันต่อว่ากรณีนี้จะ จบอย่างไร ■

กฟก. เผยอนุมัติงบ 855 หนุนฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพเกษตรกร 10,454 โครงการ



ฟื้นฟูอาชีพ การสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสาขาต่างๆไม่ว่า พืชปศุสัตว์ ประมง การแปรรูป ฯลฯ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านการผลิต และการตลาด รวมถึงการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกเป็นอย่างไรเรียบร้อยและรวดเร็ว เช่น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา กฟก. ได้มีการออกประกาศใหม่เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกรณีเฉพาะกิจว่าด้วยการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกร การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายเงิน และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562 เป็นต้น”

นายสไกร กล่าวต่อไปว่า สำหรับผลการดำเนินการที่ผ่านมา กฟก. ได้อนุมัติการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรทั้งการอุดหนุนและการให้กู้ยืมแก่องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกแล้วถึงเป็นเงินรวม 855.6 ล้านบาท รวม 10,454 โครงการ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมและได้ประโยชน์ 494,897 ราย อาทิ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรภายหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในปี 2560 เป็นต้น

กฟก. ชี้การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเป็นเรื่องสำคัญ เผยอนุมัติงบประมาณสนับสนุนแก่เกษตรกรสมาชิก 855.6 ล้านบาท ใน 10,454 โครงการ ช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิต 494,897 ราย

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรสมาชิคนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของ กฟก. โดยขณะนี้เกษตรกรเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั่วประเทศ ประมาณ 5.5 ล้านคน ในจำนวนนี้ได้ขึ้นทะเบียนหนี้

จำนวน 468,558 ราย วงเงินเป็นหนี้ 85,823.93 ล้านบาท ซึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิก นอกจากการร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันเกษตรกรที่เป็นเจ้าหน้าหนี้ยกยได้มาตรการต่างๆแก้ไขปัญหานี้สินแล้วกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ และการดำรงชีพเพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“ที่ผ่านมา กฟก.ได้ดำเนินการสนับสนุนด้านการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การจัดอบรมเกี่ยวกับการเขียนแผนหรือโครงการเพื่อการ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13976

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 37.82 Ad Value: 47,275

PRValue (x3): 141,825

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: ยังไม่ติดกระดุมเลื้อย



ยังไม่ติดกระดุมเลื้อย

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ส่วนจะผ่านด้วยบรรยากาศแบบไหนตามที่ติดตามการอภิปรายคงทราบดี อาจจะสับสน อาจจะเมื่อหน้า อาจจะชื่นชม ขึ้นอยู่กับว่าท่านเชียร์ฝ่ายไหน พรรคไหน สส. สว. หรือ รัฐมนตรีท่านใด

แม้ สส. ฝ่ายค้าน หลายท่านจะออกมาวิจารณ์ว่า เป็นนโยบายที่เลื่อนลอย ไม่เป็นรูปธรรม จับต้องไม่ได้ แต่ดูๆ แล้วก็ไม่ได้ต่างจากรัฐบาลที่ผ่านมา คือเป็นนโยบายในภาพรวม ส่วนรายละเอียดวิธีการดำเนินงาน หรือการขับเคลื่อนในแต่ละนโยบายให้เป็นไปตามที่แถลงไว้ ก็ต้องให้แต่ละกระทรวงไปว่ากันเอง

การแถลงนโยบายคงไม่ต้องกำหนดรายละเอียดไปจนถึงมีดเงินที่จะใช้ในแต่ละนโยบายเหมือนอย่างรัฐบาลในอดีตเมื่อปี 2554 เคยแถลงไว้ เช่น ระบุว่า “นำระบบรับจำนำสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร เริ่มต้นจากการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น

ไม่เกินร้อยละ 15 ไร่ราคาเกี่ยวละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ...” แล้วรัฐบาลก็ถือเป็นคำมั่นว่าจะต้องดำเนินการตามนี้ แม้จะมีการหักท้วงจากหลายฝ่าย รัฐบาลก็ยืนยันว่าต้องทำแบบนี้ เพราะเป็นนโยบายที่ได้แถลงไว้แล้วต่อรัฐสภาจนเกิดความเสียหายมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ

ย้อนกลับไปปี 2551 หรือกว่า 10 ปีมาแล้ว รัฐบาลในอดีตได้แถลงนโยบายไว้ว่า จะรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเครื่องมือของรัฐ สร้างระบบประกันความเสี่ยงราคาพืชผลผ่านกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า และประกันภัยพืชผลจากภัยธรรมชาติ พัฒนาดาดและระบบกระจายสินค้า จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตร พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่มีคุณภาพ จัดการพื้นที่ผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ จัดหาแหล่งน้ำให้ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการผลิตทางการเกษตร

มีการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวหรือไม่ยืนยัน แต่ผ่านมากกว่า 10 ปี ราคาสินค้าเกษตรยังคงต่ำ ประกันภัยพืชผลยังไม่ได้รับความสนใจเท่าไรนัก ตลาดและการกระจายสินค้ายังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง สภาเกษตรกรแห่งชาติไม่ได้เป็นปากเป็นเสียงแทนเกษตรกรอย่างที่คาดหวัง ระบบโลจิสติกส์

อาจจะดีขึ้นแต่ไม่ได้มาจากนโยบายเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ส่วนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนหนทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปา หรือชลประทานในพื้นที่ห่างไกลยังคงขาดแคลนอยู่มาก

มาถึง พ.ศ.นี้ นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ประกอบด้วยนโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วนอีก 12 ด้าน สำหรับการพัฒนากิจการเกษตร อยู่ในนโยบายหลักด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ประกอบด้วยการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน อ้อย และข้าวโพด โดยจะใช้ระบบประกันภัยสินค้าเกษตร พัฒนาระบบตลาด รวมทั้งพัฒนาระบบโลจิสติกส์สำหรับการเกษตร

เหมือนรถติดหล่ม แผ่นเสียงตกร่อง สารสำคัญเหมือนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว อาจจะใช้ถ้อยคำข้อความตกแต่งให้ดูต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ

นอกจากนี้ก็มีเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยจะปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เครื่องจักรกลเกษตร แหล่งน้ำ และระบบไฟฟ้า จะนำระบบข้อมูลสารสนเทศและแผนที่เกษตร (Agri Map) มาจัดพื้นที่เพาะปลูก หรือ โชนนิ่ง พัฒนาองค์กรเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13976

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 37.82 Ad Value: 47,275

PRValue (x3): 141,825

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: ยังไม่ติดกระดุมเสื่อ

ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน แหล่ง
เงินทุน โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิต
ต่างๆ ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ ปศุและ
สนับสนุนอาชีพประมงให้ยั่งยืนบนพื้นฐานของ
การรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากร
ทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

ข้างต้นนี้ คือ นโยบายหลักที่ 4 รัฐมนตรี
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะต้องมานั่ง
วางแนวทางการดำเนินงานให้ไปถึงเป้าหมาย
ตามนโยบายให้สำเร็จภายใน 4 ปี (ถ้าอยู่ครบ
วาระ) อย่างมีพลังพื้นที่จับตักแตนมาทอด
หรือไปดูพื้นที่ระดับครัวฟุ้งที่มีอยู่เล็กๆ น้อยๆ
เลย นั่นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เขา
ต้องทำอยู่แล้ว รัฐมนตรีควรทำเรื่องใหญ่ๆ ที่
เป็นนโยบายหลัก ควบคู่ไปกับนโยบายเร่งด่วน
ในเรื่องของการรับมือภัยแล้ง และการจัดการ
สารเคมีให้เป็นระบบตามมาตรฐานสากล

มาถึงวันนี้ รัฐมนตรีทุกท่านควรจะต้อง
หลักทำงานด้านนโยบายได้แล้ว.....เห็นด้วยกับ
ศส. ดาวดวงใหม่ของสภาฯ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ว่าต้องจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหา
ภาคการเกษตรให้เหมือนการติดกระดุมเสื่อ ถ้า
ติดกระดุมเม็ดแรกถูก กระดุมเม็ดต่อไปก็
ติดได้เรียบร้อยไม่ผิด

แต่วันนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังไม่เริ่มติด
กระดุมเสื่อเลย.....

แว่นขยาย

หนุนถอดบทเรียนแก้ดินเค็ม

■ นำร่องพื้นที่เกษตรอีสานลดต้นทุนเพิ่มรายได้

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 ที่จ.ขอนแก่น ว่า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และงานวิจัยดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างนักวิชาการทางดิน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเอกชน (SCG) ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้าน และเปิดเวทีเสวนาของเกษตรกรจากหลายจังหวัดที่เป็นต้นแบบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดในภาคอีสาน พื้นที่เกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งออกต่างประเทศ แต่เกษตรกรประสบปัญหาดินเค็มและขาดแคลนน้ำ ขอให้เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเร่งแก้ปัญหาและดูแลใกล้ชิด โดยนำผลการศึกษาวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้แก้ปัญหาดินเค็มจนเกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำเกษตรได้และเกิดการ



เบญจพร ชาครานนท์

เข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะการเปิดเวทีเสวนามุมมองของเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม ทั้งด้านปลูกผัก ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่วง ประมงน้ำจืด ทำเกษตรผสมผสานและการแปรรูป ซึ่งมอบให้คณะผู้จัดงานถอดบทเรียนจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการใช้พื้นที่ดินเค็มเหล่านี้ เพื่อสกัดหาจุดแข็งและโอกาส นำไปขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ดินเค็มอื่นๆ พร้อมกันนี้ ยังต้องจัดทำเป็นแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นกรอบพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ยอมรับ อย่างไรก็ตาม กระทบเกษตรกรและสหกรณ์ และมหาไถไทย

อย่างไรก็ตาม การประชุมวิชาการดินเค็มครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเกษตรกรต่อไป “งานด้านพัฒนาที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินทำอยู่นั้น ต้องตอบโจทย์ให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูง ผลตอบแทนสูง ลงทุนต่ำ ความเสี่ยงน้อย หรือเหนี่ยวน้อยได้มาก ข้าราชการต้องนำสิ่งที่ดีที่สุดไปสู่เกษตรกร ต้องเลือกวิธีการที่ดีที่สุด เกษตรกรทำแล้วสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับองค์กรที่สำคัญคือเกษตรกรมีที่ดินเป็นมรดกที่ส่งต่อให้ลูกหลานได้ใช้ประกอบอาชีพเกษตรต่อไป” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

GARMONTE CONTROVERSY

Land officials to face lawsuit

POST REPORTERS

The Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) is considering taking legal action against a group of land reform officials for allegedly causing damage to the state over a controversy involving a seminar held for Palang Pracharath Party (PPRP) MPs.

The seminar was held at the 88 Garmonte resort in Nakhon Ratchasima's Wang Nam Khieo district, which is facing legal action for encroaching on land in Thap Lan National Park.

Prawatsart Chanthep, chief of Thap Lan National Park, said the department has information which implicates a group of land reform officials based in Nakhon Ratchasima.

One official was found to have provided inaccurate information to prosecutors and another allegedly signed a

document verifying the 88 Garmonte resort was part of the *Sor Por Kor* land reform programme. Meanwhile, two other officials reportedly signed a land survey map which is not an official land ownership document.

The land reform officials will also face a charge of malfeasance in office under Section 157 of the Criminal Code, he added.

The DNP's move follows the fresh transfer of four land reform officials based in Nakhon Ratchasima to inactive posts at the Agricultural Land Reform Office (Alro) in the wake of the 88 Garmonte resort controversy.

However, Mr Prawatsart refused to discuss the transfer, saying that it was part of Alro's internal affairs.

He added that the management of the Garmonte resort has until Oct 25 to demolish the structures which have been found to encroach on public land.

The resort is one of 11 properties in Wang Nam Khieo district that are being ordered to close for the infringement.

When the scandal broke, there was confusion as to whether the resort was located on *Sor Por Kor* land set aside for landless farmers or on a national park. However, the DNP insisted it never gave forest land to the provincial land reform office to be developed under *Sor Por Kor*.

The DNP had filed a complaint with Wang Nam Khieo police against the resort's management for forest encroachment. However, prosecutors decided not to indict the operators.

Meanwhile, Natural Resources and Environment Minister, Varawut Silpaarcha, said yesterday the ministry has nothing to do with the transfer of the four land reform officials. Alro is under the supervision of the Ministry of Agriculture and Cooperatives.



ดัน อ.ต.ก. : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯต้องทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และมหาดไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องขอเกษตรกร กรณีผลผลิตขายไม่ออก ราคาตกต่ำ ขาดทุน ดังนั้นต้องเร่งผลักดันมาตรการประกันราคาผลผลิตการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีกำไรอยู่ได้ โดยใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อตัดตอนกลุ่มมาเฟียและพ่อค้าคนกลางที่กดราคาสินค้า โดยส่วนตัวอยากให้ อ.ต.ก.มาเป็นพ่อค้าคนกลาง เพื่อผลักดันราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น.

สภาฯ ชุมชนตำบลชงรัฐ สร้างปัญหาลดเหลื่อมล้ำ

สภาองค์การชุมชนฯ ยื่นข้อเสนอให้ 4 กระทรวง
"เกษตร-การพัฒนาสังคม-ทรัพยากร-พลังงาน"
แก้ไขปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำ. การจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ ที่ดิน แหล่งน้ำ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
เสนอเลือกตั้งผู้ว่าฯ โดยตรง ปัญหาประมง
แก้ไขยางพาราทั้งระบบ และผลกระทบโครงการรัฐขนาดใหญ่ ฯลฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 62 ที่ห้องประชุมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ผู้แทนสภาองค์การชุมชนตำบลทั่วประเทศ และภาคีที่เกี่ยวข้องประมาณ 140 คน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสรุปและรวบรวมปัญหาต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ ประสบ และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขตาม พ.ร.บ.สภาองค์การชุมชน พ.ศ.2551 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาสั่งการต่อไป

นายชูชาติ ผิวสว่าง ประธานที่ประชุมสภาองค์การชุมชนตำบลระดับชาติ กล่าวว่า สภาองค์การชุมชนตำบลเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์การชุมชน พ.ศ.2551 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์การชุมชนในตำบลเกิดความเข้มแข็ง สมาชิกองค์การชุมชนและประชาชนทั่วไปในตำบลสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

"การจัดตั้งสภาองค์การชุมชนตำบลขึ้นมาในแต่ละตำบล ซึ่งขณะนี้จัดตั้งขึ้นแล้วประมาณ 7,300 สภา ทั่วประเทศ เพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือ เวทีในการวางแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่น และสามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐ ทั้งในระดับจังหวัด รวมถึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการได้ โดยจะมีการประชุมสภาองค์การชุมชนตำบลระดับชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถือเป็น 'สภาของประชาชน' อย่างแท้จริง"

ทั้งนี้ พ.ร.บ.สภาองค์การชุมชนฯ มาตรา 32 (2) กำหนดให้สภาองค์การชุมชน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่าหนึ่งจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม และ(3) สรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบ และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อเสนอ

Chairman Review

Chairman Review
Circulation: 50,000
Ad Rate: 40,000

Section: -/-

วันที่: จันทร์ 1 - พุธ 31 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 23

ฉบับที่: 240

หน้า: 11 (เต็มหน้า), 12, 13, 14

จำนวนหน้า: 4

Ad Value: 160,000

PRValue (x3): 480,000

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: Social Focus: สภาฯ ชุมชนตำบลสงขลาสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม

SocialFocus

ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ

นอกจากนี้สภาองค์การชุมชนได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากเครือข่ายประชาชน และภาคประชาสังคมทั่วประเทศ เช่น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-MOVE) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ฯลฯ โดยมีประเด็นสำคัญในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ 10 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1.1. นโยบายที่ดิน มีข้อเสนอ เช่น กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม มาตรการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้ที่ดินที่เหมาะสมกับการทำเกษตรถูกใช้ไปดำเนินการผิดประเภท, ยกเลิก พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพราะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สิทธิชุมชน และการจัดการทรัพยากรที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน, ผลักดันให้มี พ.ร.บ. สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร (ในรูปแบบโฉนดชุมชน), การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรรายย่อย, ออกกฎหมายจำกัดการถือครองที่ดินเพื่อป้องกันที่ดินกระจุกตัวกับกลุ่มนายทุน, ปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกมิชอบ (มาตรา 1) และที่ดินทิ้งร้างว่างเปล่า (มาตรา 6) กระจายที่ดิน 1 ล้านไร่ให้ชุมชนไร้ที่ดิน 10 ล้านคน, คืนสัมปทานที่ดินต่างชาติ/นายทุนให้คนจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

1.2 นโยบายป่าไม้ มีข้อเสนอ เช่น ยุติ-ยกเลิกนโยบายและกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน, ยกเลิกนโยบายทวงคืนผืนป่าและแผนแม่บทแก้ไขปัญหาคาตาลทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพราะการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวทำให้มีการละเมิด/คุกคามชีวิต/ทรัพย์สินและส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในที่ดินป่าทั่วประเทศ, ยุติการนำนโยบาย มติ และระเบียบของ คทช. มาบังคับใช้กับชุมชนที่มีรูปแบบการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน เนื่องจากไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่, ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 รวมทั้งมติอื่นที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการที่ดินโดยชุมชน อาทิ มติคณะรัฐมนตรีในการจัดขึ้นคุณภาพลุ่มน้ำ, ยกเลิกพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เนื่องจาก

ร่างกฎหมายทั้งสามฉบับมีเนื้อหาที่ลิดรอนและละเมิดสิทธิชุมชนในเขตป่า, ยกเลิกเขตเศรษฐกิจพิเศษในระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ประกาศทับซ้อนพื้นที่เกษตรกรรมขั้นดีและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

1.3 แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย เช่น ยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2561, ผลักดันพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราก้าวหน้า พ.ศ., พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับกลไกและกระบวนการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมของผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม, พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ให้มีการปรับปรุงกลไกมาตรการและกระบวนการอนุญาตและลดข้อจำกัดการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน (อาทิต มาตรา 9 และ มาตรา 12), พระราชบัญญัติป่าชุมชน ต้องทบทวนเรื่องหลักการ พ.ร.บ. ป่าชุมชน เปลี่ยนจากการควบคุมเป็นส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ ฯลฯ

2. การกระจายอำนาจ มีข้อเสนอ เช่น ปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการรวมศูนย์ของรัฐส่วนกลางที่มีการผูกขาดทางอำนาจและระบบเศรษฐกิจ ให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยมีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เช่น ให้ยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาค (ผู้ว่าราชการจังหวัด, อำเภอ และกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน) ซึ่งเป็นตัวแทนอำนาจของส่วนกลางและขึ้นตรงต่อสายการบังคับบัญชาของรัฐส่วนกลาง ไม่มีอิสระในการบริหารงานและงบประมาณ ให้มีเพียงการปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต., เทศบาล, อบจ., กทม., เมืองพัทยา...) และให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ โดยตรงจากประชาชน เพื่อความเป็นอิสระในการบริหารงานและงบประมาณ

3. นโยบายสังคมสูงวัย มีข้อเสนอ เช่น ให้รัฐบาลร่วมมือกับสภาองค์การชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบริการสังคมสูงวัย และการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม สุขภาพ), ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ภายใต้กรมกิจการผู้สูงอายุ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชนให้เข้มแข็ง, ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แก้ไขระเบียบการจ่ายเงิน การสมทบ ให้สามารถดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต

Chairman Review

Chairman Review
Circulation: 50,000
Ad Rate: 40,000

Section: -/-

วันที่: จันทร์ 1 - พุธ 31 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 23

ฉบับที่: 240

หน้า: 11 (เต็มหน้า), 12, 13, 14

จำนวนหน้า: 4

Ad Value: 160,000

PRValue (x3): 480,000

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: Social Focus: สภาฯ ชุมชนตำบลชงรัฐสูงปัญหาลดเหลื่อมล้ำ

SocialFocus

และการจัดสวัสดิการประชากรในพื้นที่ได้, ขอให้รัฐบาลส่งเสริมการออมในรูปแบบการออมต้นไม้เพื่อสวัสดิการบำนาญบำนาญ โดยให้สภาองค์กรชุมชนเป็นหลักในการดำเนินงานร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

4.นโยบายเศรษฐกิจชุมชน มีข้อเสนอ เช่น ให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณกับสภาองค์กรชุมชนตำบลกว่า 7,000 สภาฯ ให้จัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก หรือแผนธุรกิจชุมชน กับกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาด ที่สอดคล้องกับภูมินิเวศและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น, ให้รัฐบาลสนับสนุนและส่งเสริมสภาองค์กรชุมชนตำบลในการปลูกไม้เศรษฐกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฯลฯ

5.นโยบายภัยพิบัติ มีข้อเสนอ เช่น ส่งเสริมระบบการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ การช่วยเหลือระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดเหตุ โดยเสริมความรู้ความสามารถร่วมกันทุกภาคส่วนในการจัดการภัยพิบัติ เสริมศักยภาพอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ตามแผนรับมือภัยพิบัติที่ชุมชนโดยตรง, จัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการภัยพิบัติระดับท้องถิ่น, ปรับปรุงกลไกคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.), ปรับปรุงกฎหมาย โดยการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เพื่อให้เอื้อในการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ฯลฯ

6.นโยบายภัยการบริหารจัดการน้ำ มีข้อเสนอ เช่น รัฐบาลควรทบทวนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน ให้ดำเนินการให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้โครงการขนาดใหญ่ต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแบบมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสภาองค์กรชุมชนตำบลเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง, รัฐบาลควรปฏิรูประบบการจัดการน้ำ โดยเปลี่ยนจากการจัดทำแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ เป็นการจัดทำ "แผนยุทธศาสตร์พัฒนาลุ่มน้ำของประเทศ" ให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ในท้องถิ่น โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและสภาองค์กรชุมชนตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน, รัฐบาลควรออกกฎหมายการเก็บภาษีการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำจากธรรมชาติ และการพัฒนามาตรการของภาษีสิ่งแวดล้อม หรือภาษีภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ำจากธรรมชาติ ฯลฯ

7.นโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม มีข้อเสนอ เช่น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการควบคุมการใช้และจำหน่ายสารเคมีและปัจจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 2551 ยุติการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตรายทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ พาราควอด โกลโฟสเฟต คลอร์ไพริฟอส คาร์โบฟูราน และเมทโทมิล, ผลักดันให้เกิด พ.ร.บ. ความปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช พ.ศ., ผลักดันให้เกิด พ.ร.บ. ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ., แก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ให้เอื้อต่อการผลิต เก็บรักษา ขยายพันธุ์ และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรรายย่อย เพื่อลดการผูกขาด, ปฏิรูป แก้ไข และบังคับใช้ พ.ร.บ. ค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้สามารถคุ้มครองสิทธิเกษตรกรได้อย่างเป็นธรรม ฯลฯ

8.นโยบายการปฏิรูปยางพาราทั้งระบบ มีข้อเสนอ เช่น 1.ปฏิรูปเกษตรกรชาวสวนยาง เช่น ใช้กลไกมาตรา 49 (5) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง ลักษณะสังคมสวัสดิการ ในรูปแบบสมัครใจจ่ายสมทบ, ให้ขึ้นทะเบียนชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา 4, ให้รัฐบาลและการยางแห่งประเทศไทยจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราหรือแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชาวสวนยาง

2.ปฏิรูปสวนยาง เช่น เปลี่ยนการทำสวนยางเชิงเดี่ยวให้เป็นการทำสวนยางอย่างยั่งยืน โดยการลดจำนวนต้นยางเหลือ 40 ต้นต่อไร่, ให้ กยท. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูกพืชร่วมยาง ทำเกษตรผสมผสาน และการทำเกษตรอินทรีย์ในสวนยาง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 3. ปฏิรูปการผลิตและการแปรรูป เช่น ส่งเสริมให้ผลิตและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่า, ให้รัฐบาลประกาศนโยบายการใช้ยางในประเทศให้ถึง 25% ภายใน 2 ปี โดยกำหนดเป็นระเบียบตามกฎหมาย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม ฯลฯ

Chairman Review

Chairman Review
Circulation: 50,000
Ad Rate: 40,000

Section: -/-

วันที่: จันทร์ 1 - พุธ 31 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 23

ฉบับที่: 240

หน้า: 11 (เต็มหน้า), 12, 13, 14

จำนวนหน้า: 4

Ad Value: 160,000

PRValue (x3): 480,000

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: Social Focus: สภาฯ ชุมชนตำบลชงรัฐสภางปัญหาสดเหลืองล้า

SocialFocus

4. ปฏิรูปการตลาด เช่น ให้การยางแห่งประเทศไทยตั้งบริษัทค้ายางตามมาตรา 10 เพื่อถ่วงดุลและรักษาเสถียรภาพราคา ยางพารา, ให้ลดการพึ่งพาดตลาดประเทศจีน และหาดตลาดใหม่รองรับ 5. ปฏิรูปหน่วยงานของรัฐและการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้รัฐบังคับใช้ พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด, ให้รัฐบาลแต่งตั้งบอร์ดการยางเฉพาะกิจ เพื่อทำการปฏิรูป กยท. โดยต้องคัดเลือกจากคนดี มีความสามารถ มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญเรื่องการยาง ฯลฯ

9. นโยบายการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการประมง การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีข้อเสนอ เช่น จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม, ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) แก้ไขกฎหมายอุทยานแห่งชาติเพื่อใช้ประโยชน์ทางทะเลในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูและทำให้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, ให้รัฐบาลมีการทบทวนยกเลิกกิจการโครงการขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เส้นทางขนส่ง Land bridge ที่ส่งผลกระทบต่อทำลายทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญตลอดแนวชายฝั่งทะเลและส่งผลกระทบต่อชุมชน, ให้รัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้เครื่องมือประมงที่ทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มเติมจากอวนลาก ได้แก่ อวนรุน และเรือที่ใช้เครื่องปั่นไฟ

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 เช่น 1. ให้จัดตั้งกองทุนประมงพื้นบ้าน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการประมง ส่งเสริมนวัตกรรมด้านการตลาด 2. กรณีการประมงในเขตอุทยานแห่งชาติ แม้ได้รับการผ่อนปรนในทางปฏิบัติ แต่ยังไม่มีความยั่งยืนที่ชัดเจนในการประกอบอาชีพ จึงเห็นควรให้กรมอุทยานแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลเสนอรัฐบาลให้ทันกับเวลาที่กำหนด โดยเปิดให้การประมงที่ยั่งยืนสามารถทำประมงได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ฯลฯ

10. นโยบายผลกระทบจากนโยบายของรัฐและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มีข้อเสนอ เช่น ให้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางของคณะกรรมการผู้ชำนาญการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการพิจารณารายงาน EIA และระบบใบอนุญาต EIA (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC) เช่น รัฐบาลควรปรับปรุงนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในประเด็นด้านการจัดทำผังเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วม "อย่างแท้จริง" ในการกำหนดทิศทาง เป้าหมายหรือออกแบบการพัฒนาร่วมกัน และให้มีกลไกตัวแทนองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกลไกการดำเนินงานในทุกระดับ

โครงการอุตสาหกรรมอ้อย-น้ำตาล ให้ยกเลิกมติกรม. ว่าด้วยการอนุมัติกำลังที่บอ้อยและน้ำตาลทราย โครงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ทั้งหมด 29 โครงการที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ให้รัฐบาลสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนจัดเวทีสาธารณะเพื่อเปิดเวทีกลางรับฟังความคิดเห็นและการเสนอข้อมูลนโยบายการพัฒนา อ้อย น้ำตาล และอุตสาหกรรมชีวภาพระดับภาค

โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ ให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจุดก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ทุกเมือง โดยมีองค์ประกอบของภาคประชาชนและสภาองค์กรชุมชนอยู่ด้วย, ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) วางแผนการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และศึกษาผลกระทบทางสังคม (SIA) ร่วมกับตัวแทนภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน ฯลฯ

โครงการโรงงานไฟฟ้าชีวมวล เช่น การกำหนดสถานที่และพื้นที่ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จำเป็นต้องกำหนดระยะห่างเป็นข้อกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน เช่น ระยะห่างจากบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อยเท่าไร, การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ ให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทุกโครงการ โดยปรับข้อกำหนดเรื่อง EIA จากตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ในปัจจุบัน ให้เป็น 1 เมกะวัตต์ขึ้นไปต้องทำ EIA ทุกโครงการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นกิจการที่อาจเป็นอันตรายแล้วออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตและติดตามตรวจสอบโครงการได้, ให้รัฐบาลสนับสนุนสภาองค์กรชุมชนจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการให้ข้อมูลนโยบายโรงงานไฟฟ้าชีวมวลระดับพื้นที่ ฯลฯ ■

'เฉลิมชัย' เล็งถกร่วม 'ทูตเกษตร-พาณิชย์'

กรุงเทพธุรกิจ ● “เฉลิมชัย” ถก 11 ทูตเกษตรปรับยุทธศาสตร์ใหม่ ชู “การตลาดนำ” ชี้สมุนไพรมหาแรง เล็งเพิ่มพื้นที่ปลูก พร้อมหารือทูตพาณิชย์ ร่วมดันส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดใหม่

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนงานด้านการเกษตรต่างประเทศ” ให้กับ อัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา และกงสุลทั้ง 11 แห่งว่า ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศมีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งในกิจกรรมทุกระดับในห่วงโซ่มูลค่า ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น ประเทศไทยต้องสร้างบทบาทในเวทีโลก เพื่อนำไปสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน ใดก็ตามการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยในเวทีโลก ไม่สามารถแข่งขันกันด้วยปริมาณการค้าในรูปแบบเดิมอีกต่อไป แต่ต้องเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งภาคการเกษตรของไทยจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพผ่านความร่วมมือในทุกระดับ มุ่งเน้นการตลาดนำการเกษตร โดยหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะต้องทำงานเชื่อมโยงบูรณาการกันอย่างเต็มที่ เพื่อประสานนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างทูตเกษตรและทูตพาณิชย์ ซึ่งได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นการเบื้องต้นแล้ว เพื่อหาแนวทางสนับสนุนขยายการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพ โดยตั้งเป้าว่า จะทำให้

เกษตรกรสามารถรู้ว่า จะผลิตพืชชนิดใด โดยมีตลาดส่งออกแน่นอน”

นอกจากนี้ กำลังเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทยที่มีอนาคต เช่น สมุนไพร ชิง ชมันสด ซึ่งเป็นสินค้าที่ศักยภาพสูงในสหรัฐ โดยมีความต้องการนำเข้าถึง 240 ล้านดอลลาร์ปี เพื่อใช้สำหรับการบริโภคและผลิตยา ซึ่งปัจจุบันไทยส่งออกไปสหรัฐประมาณ 60 ล้านดอลลาร์ปี จึงเป็นพืชทางเลือกให้เกษตรกรไทยในอนาคต

โดยสหรัฐนำเข้าขมิ้นประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์ปี นอกจากนี้ได้กำชับให้เร่งรัดการจัดทำพิธีสารกับคู่ค้าหรือมาตรการการส่งออก ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งให้สร้าง Demand สินค้าเกษตรของไทยผ่าน Digital Platform เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรของไทยกับตลาดต่างประเทศ

เตรียมรับมือวิกฤติฤดูฝนแล้ง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา พบว่า ปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 30-40% ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน จากที่คาดการณ์ว่าฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5-10% ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำหลายแห่งไม่ถึงครึ่งของที่กำหนดไว้ในแผน ขณะเดียวกันที่ต้องส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรมากขึ้นเพื่อไม่ให้พืชยืนต้นตาย ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว เหลือน้ำน้อยกว่าที่กำหนดไว้ แม้ออนนี้จะจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ตกเป็นบางจุดและไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กรมอุตุฯ ได้คาดการณ์ว่าฝนจะตกอีกครั้งในเดือนสิงหาคม พร้อมกับพายุพัดผ่านประเทศไทย 1-2 ลูก ก่อนจะซาลงในเดือนกันยายน

ดังนั้นน้ำต้นทุนที่คาดหวังจะเก็บกักได้ก็ภายในเดือนสิงหาคมเป็นส่วนใหญ่ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้วางแผนปฏิบัติการทำฝนเทียมบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน ทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำและเติมน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่การเกษตรให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้พื้นที่ 20 จังหวัด 83 อำเภอ ในภาคอีสานและภาค

เหนือ มีฝนตกน้อยซึ่งเสี่ยงเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยยืนยันว่าน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค จะมีการประสานครหลวง การประสานส่วนภูมิภาค กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมแผนสำรองในการขุดลอกทำท่อเชื่อมต่อเพื่อให้ระบบประปาสามารถบริหารจัดการน้ำได้ ไปจนถึงต้นเดือนกันยายน

“เมื่อถึงสิ้นเดือนสิงหาคม จะมีการทบทวนน้ำต้นทุนของทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่ง หากอ่างเก็บน้ำแห่งใดมีปริมาณน้ำที่เก็บไว้ไม่ถึงร้อยละ 30 ของปริมาณเก็บกัก อาจต้องประสานกรมชลประทาน งดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรและสงวนน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ จึงขอให้ประชาชนฟังข่าวสารและคำแนะนำจากหน่วยงานราชการในการทำสูบน้ำหรือปลูกพืชทดแทนกรณีน้ำน้อยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง และในตอนนี้หากเกษตรกรทำไม่ได้ยังไม่ปลูกพืชให้ชะลอการปลูกพืชออกไป เพื่อป้องกันความเสียหายและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขาดแคลนน้ำ สำหรับพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจะมีมาตรการประเมินเสียหายตามความเสียหายให้ตามความเหมาะสมต่อไป”